



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"วีจิตร" ลั่นห้ามไล่ออก ! นศ.เงินกู้กรอ.-กยศ.

19 กันยายน 2550 18:29 น.



ชาวเสร์ราสะเทือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองต้อนรับช่วงใกล้ปิดเทอมแรกของปีการศึกษา 2550 คงต้องยกนิ้วให้ขานักศึกษาเกือบ 3 หมื่นคน ถูกลอยแพ อดเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

สาเหตุเพราะคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คาดการณ์ผิดพลาดตั้งงบประมาณปี 2550 สාරองเอาไว้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้กู้จริง

จากข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาพบว่า มีนักศึกษาปี 1 ของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนในระดับปริญญาตรีที่มีฐานะยากจนและต้องการกู้เงิน กยศ.แต่ไม่สามารถกู้ได้มีอยู่จำนวน 28,500 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยรัฐ เดิม 8,036 คนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 10,620 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7,069 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1,926 คนและอื่นๆ 849 คน

สาเหตุที่นักศึกษากลุ่มนี้ไม่สามารถกู้กยศ.ได้เพราะ กยศ. คาดการณ์ไว้ตอนต้นว่าปี 2550 จะมีนักศึกษาปี1 ที่เข้าใหม่ขอกู้เงินจำนวน 125,000 คนดังนั้น กยศ.จัดเตรียมงบประมาณ 2550 สාරองไว้ตามตัวเลขดังกล่าวเมื่อมีนักศึกษามาขอกู้เงินเกินจำนวนที่คาดการณ์ถึง 28,500 คนงบประมาณที่จัดสรรไว้จึงไม่เพียงพอที่จะปล่อยกู้เพิ่มเติม ขณะที่งบประมาณสำหรับปล่อยกู้ผู้กู้รายใหม่ไม่พอ

แต่งบประมาณที่กยศ.เตรียมเอาไว้สำหรับปล่อยกู้ผู้กู้ต่อเนื่องเหลือประมาณ 1,500 ล้านบาทดังนั้น ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนจึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้กยศ.นำเงินงบประมาณ 1,500 ล้านบาทมาปล่อยกู้นักศึกษาปี 1 แทนปล่อยกู้ให้ผู้กู้ต่อเนื่อง

"ผมได้สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งผ่อนผันการชำระค่า



กรอ.แล้วและทราบว่ามีให้นักศึกษาอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน กยศ.เริ่มทยอยไม่นำมีสถานศึกษาใดไปบีบบักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ให้ออกกศึกษาจะลาออกเอง เพราะ กยศ.ไม่จัดสรรเงินมาให้เสียที่นักศึกษาจึงไม่มีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าจ่าออกไปทำงานแทน" ศ.ดร.วีจิตรศรีสอาด รัฐมนตรีว่าการแจงถึงความพยายามที่จะช่วยเหลือนักศึกษาเงินกู้ กรอ.และ กย



ความพยายามของ ศ.ดร.วิจิตร ในเบื้องต้นระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน ได้หารือกับนายฉลองภพสุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รวม.การคลัง) และนายสมหมายภาษี รมช.การคลังเพื่อขอให้กระทรวงการคลังหาเงินมาเพิ่มให้เงินกู้ กยศ.เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาปี1 อีกกว่า28,500 รายที่มีฐานะยากจนและประสงค์จะกู้เงิน กยศ. แต่กู้ไม่ได้ เพราะ กยศ.ไม่มีเงินพอซึ่ง ศ.ดร.วิจิตรได้เสนอให้นำเงินงบประมาณที่ กยศ.กั้นไว้ปล่อยกู้ผู้รายเก่าซึ่งเหลืออยู่จำนวน1,500 ล้านบาทปล่อยกู้ให้นักศึกษาปี 1 ทั้ง28,500 รายแทนและในเรื่องนี้ทั้งสองรัฐมนตรีรับปากจะไปทบทวนอีกครั้ง

กระนั้นเงินจำนวน 1,500 ล้านบาทคาดการณ์ว่าจะรองรับผู้กู้เพิ่มได้ 2 หมื่นคน แต่จนถึงวันนี้ อาจมีนักศึกษาที่เคยแสดงความจำนงกู้เงิน กยศ. เปลี่ยนใจไม่กู้แล้วเพราะฉะนั้น เงิน 1,500 ล้านบาทจึงไม่สามารถรองรับเด็กยากจนต้องการกู้เงิน กยศ.แน่ !

ว่ากันว่า**ดร.วัลลภสุวรรณดี** อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้แทนจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนมหาวิทยาลัยรัฐ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเอกชนได้เข้าพบ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาด เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อให้รัฐมนตรีศึกษาธิการช่วยหาทางช่วยเหลือนักศึกษาปี 1 ที่ยากจนและประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่ไม่สามารถกู้ได้ด้วย



ดูเหมือนว่าที่บรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง40 แห่งต่างตกอยู่ในสภาพเดียวกัน ด้วยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นจำนวนมากอาจจะอดเรียนเพราะไม่ได้สิทธิกู้เงิน กยศ.

"ราชภัฏจะตายกันหมดแล้ว เด็กลาออกทุกๆ วัน วันละ 100 กว่าคน เฉพาะที่สวนสุนันทาก็ปาเข้าไปตั้ง 600 คนแล้ว และที่ราชภัฏอื่นๆ อีก รวมเบ็ดเสร็จเฉพาะเด็กราชภัฏก็หลายพันคนแล้ว เพราะส่วนใหญ่ นักศึกษาที่มาเรียนราชภัฏฐานะปานกลางถึงยากจน หากรัฐบาลไม่ช่วย มีหวังคนจนอดเรียนจริงๆ" ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบ่นด้วยความเศร้าใจ

แต่ดูเหมือนว่าท่าทีของรัฐบาลชิงแก้ต่อปัญหาเด็กถูกกลายแพ้งไม่รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และนับวันจำนวนนักศึกษาต้องลาออกเพราะยากจนไร้เงินเรียนเพิ่มเป็นทวีคูณ แม้บางสถาบันการศึกษาจะใช้มาตรการอื่นเข้ามาช่วยเหลือ ก็ไม่สามารถแบกรับภาระนี้ได้ทั้งหมด ด้วยสถานะเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่างใช้มาตรการ **"รัดเข็มขัด"** จนหน้าเขี้ยวกันถ้วนหน้า

"ที่น่าเป็นห่วงคือจำนวนผู้ขอกู้ใหม่ในปี 2551 ที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นมากหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ใดก็ตาม รัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือพวกเขา หากนักศึกษามีฐานะยากจน และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ขอกู้เงินของ กยศ.แล้วต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล" ศ.ดร.วิจิตร กล่าวทิ้งท้าย

ทีมข่าวการศึกษา